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Borgarráð fól skrifstofu eigna og atvinnuþróunar hjá Reykjavíkurborg að ganga til samninga 
við félagið Perlu norðursins um leigu á Perlunni vegna náttúrusýningar árið 2016. Með 
hliðsjón af því er spurt: 1. Hvaða framkvæmdir var farið í á Perlunni (Varmahlíð 1) vegna 
náttúrusýningarinnar og hver var sundurliðaður kostnaður Reykjavíkurborgar við 
framkvæmdirnar? 2. Hverjar eru árlegar tekjur borgarinnar af Perlunni? 3. Hvert var 
endurgjaldið fyrir afnot af fasteigninni Perlunni til 2038 að frátöldum leigutekjum við 
Perluna? 4. Er stjórnvöldum líkt og Reykjavíkurborg heimilt að framleigja eignir án útboðs
en komið hefur fram að leigusamningurinn sé gerður til 2038?


